



# ลัปดาหฺสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

2015

## ปีนักบวช



จงร่วมยินดี  
ด้วยความชื่นบานเถิด  
อสย 66:10

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE

16 ส.ค.  
2014



16 ส.ค.  
2015

การเกิดของพ่อบอสโก



ปีศักดิ์สิทธิ์

ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015 ปีที่ 49 ฉบับที่ 2687

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (ยน.6:1-15)

หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือทิเบเรียส ประชาชนจำนวนมากตามพระองค์ไป เพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทำแก่ผู้เจ็บป่วย พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขา ประทับที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะนั้นใกล้จะถึงวันฉลองปัสกาของชาวยิว

พระเยซูเจ้าทรงเงพระพักตร์ ทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้า จึงตรัสกับฟีลิปว่า "พวกเรา จะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กิน" พระองค์ตรัสดังนี้ เพื่อทดลองใจเขา แต่พระองค์ทรงทราบแล้วว่า จะทรงทำ ประการใด ฟีลิปทูลตอบว่า "ขนมปังราคาสองร้อยเหรียญ แจกให้คนละชนิดก็ยังไม่พอ" ศิษย์อีกคนหนึ่งคือ อันดรูว์ น้องของซีโมนเปโตรทูลว่า "เด็กคนหนึ่งที่มีขนมปังบาร์เลย์ ห้าก้อนกับปลาสองตัว ขนมปังและปลาเพียงเท่านี้จะพออะไรสำหรับคนจำนวนมากเช่นนี้" พระเยซูเจ้าตรัสว่า "จงบอกประชาชนให้นั่งลงเถิด" ที่นั่นมีหญ้าขึ้นอยู่ทั่วไป เขาจึงนั่งลง นับจำนวนผู้ชายได้ถึงห้าพันคน

พระเจ้าทรงเลี้ยงอาหาร

ประชากรของพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ พระองค์ทรงกระทำเช่นเดียวกันกับปลา เมื่อคนทั้งหลายอิ่มแล้ว พระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า "จงเก็บเศษขนมปังที่เหลือ อย่าให้สิ่งใดสูญไปเปล่า ๆ" บรรดาศิษย์จึงเก็บเศษขนมปังบาร์เล่ย์ห้าก้อนที่เหลือนั้นได้สิบสองกระบุง เมื่อคนทั้งหลายเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทำก็พูดว่า "ท่านผู้นี้เป็นประกาศกแท้ซึ่งจะต้องมาในโลก" พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าคนเหล่านั้นจะใช้กำลังบังคับพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ จึงเสด็จไปบนภูเขาตามลำพังอีกครั้งหนึ่ง



**หัวข้อ** พระเจ้าทรงเลี้ยงประชากรของพระองค์  
**ธรรมล้ำลึก** พระคริสตเจ้าผู้ประทานอาหารจากสวรรค์แก่ประชากรของพระองค์  
**ท่าที** ความปรารถนาที่จะรับพระคริสตเจ้าเข้ามาในชีวิต  
**การดำเนินชีวิต** การยอมรับ อดทน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน



**บทอ่านที่หนึ่ง** : 2 พกษ 4:42-44

พระเจ้าตรัสสั่งให้นำขนมปังบาร์เล่ย์ยี่สิบก้อนไปให้ประชาชนจำนวนมากรับประทาน พวกเขาจึงได้กระทำตามพระบัญชาของพระองค์ ทุกคนได้รับประทานจนอิ่ม และยังมีเหลืออีกด้วย

**บทอ่านที่สอง** : - อฟ 4:1-6

นักบุญเปาโลได้ขอให้หมู่คณะคริสตชนมีความถ่อมตน มีความอ่อนโยน พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ

**พระวรสาร** : - ยน 6:1-15

พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ที่วิชนมปังบาร์เล่ย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว เลี้ยงประชาชนจำนวนมาก และยังมีเศษขนมปังที่เหลือได้สิบสองกระบุง



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2015

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อยะวิรัตน์	คามิลเลียน	คุณทรงศรี - คุณอรยา	คุณมาลี	คุณฉวีบุษ
09.00 น.	พระสังฆราช	คุณภานพ	คุณพิศิษฐ์ - คุณจิรัฐินาฎ	คุณวันทนา	คุณศิริพร
19.00 น.	คุณพ่อวิเชียรแสง	นาซาเรธ	คุณวิจิตรา - คุณอุมาพร	คุณบังอร	คุณภาวนา



จาก...  
พระวาจา...สู่ชีวิต



## ความใจกว้างและการแบ่งปัน

บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่อ่อนน้อมในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ด้วยการแบ่งปันพระพรต่าง ๆ สิ่งที่เรามีและสิ่งที่เป็นกับเพื่อนพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ อัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือของเรา ในความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง พระวาจาของ

พระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้มองลึกลงไปในชีวิตจิตใจของตนและถามตนเองว่า **“เราได้มอบชีวิต ทุกสิ่งที่เรามีและเป็นไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า เพื่อให้พระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงปรารถนามากน้อยเพียงใด”**

พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนเราให้ร่วมมือกับพระองค์ในการทำการอัศจรรย์ เหมือนอย่างเด็กคนหนึ่งที่ได้ออบ **“ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว”** ซึ่งเป็นอาหารสำหรับตัวเขาเองและครอบครัวให้กับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงกล่าวถวายพระพรและแจกจ่ายแก่ทุกคน เมื่อทุกคนเห็นแบบอย่างนี้ ต่างนำอาหารที่ตนเองเตรียมมา (สำหรับตนเอง) แบ่งปันซึ่งกันและกัน อัศจรรย์จึงเกิดขึ้น นั่นคือ พระองค์ทรงเปลี่ยนใจที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาแต่ละคนให้เป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น

## ข้อคิดสำหรับเรา

**ประการแรก** เราต้องเป็นคนใจกว้างและคิดถึงคนอื่น ความรักของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัด ทรงเอาพระทัยใส่และเล็งดูประชากรของพระองค์ในเวลาที่พวกเขาเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ **“พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”** (มธ 5:45) เราจึงต้องเป็นเหมือนพระองค์ในความใจกว้างและคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ

**ประการที่สอง** เราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น เราได้รับการเรียกให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้า ในการแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่นด้วยใจกว้าง เป็นต้น คนอดอยาก เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ ภัยพิบัติใด ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกไม่สามารถเอาชนะความน้ำใจของมนุษย์ได้ อัศจรรย์จะเกิดขึ้นทันทีที่เราเริ่มแบ่งปัน **“ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว”** ของเรากับผู้อื่น

**ประการที่สาม** เราต้องแบ่งปันองค์พระคริสตเจ้ากับผู้อื่น ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเป็นรูปหมายถึง ศิลมหาสนิท **“ปังทรงชีวิต”** ที่พระเยซูเจ้าได้ออบพระองค์เองเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ

ของเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามาร่วมทุกอาทิตย์ เราได้กลายเป็นผู้แบ่งปันองค์พระคริสตเจ้า ผู้ทรงไม่เคยปล่อยให้ใครกลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงประทับอยู่เคียงข้างเราและรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก เราถูกเรียกร้องให้นำพระองค์กลับออกไปในชีวิตประจำวัน และแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียว ความรัก ความเมตตา และการให้อภัยของพระองค์กับทุกคน

พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือกับพระองค์ ไม่ว่าจะสิ่งใดที่เรามอบแต่พระองค์ อาทิ เวลาที่เราให้กับพระองค์ ความรู้ความสามารถของเรา ความทุกข์ยากลำบาก หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เรามีและเป็น พระองค์สามารถทำให้เกิดผลในแบบที่เราไม่คาดฝัน พระองค์จะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เหมือนที่ทรงวิชันมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคน

พระเยซูเจ้าทรงต้องการ “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ของเรา เพื่อพระองค์จะสามารถทำอัศจรรย์ได้ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่างด้วยการแบ่งปันความรักและชีวิตของเรากับผู้ที่อดอยาก ลำบากเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ หากเราแต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสามารถและพระพรต่าง ๆ ที่เรามีเพื่อพระเจ้า วางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ อัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง



1. ข้าพเจ้าจะรู้จักเสียสละ แบ่งปันสิ่งที่ตนมี เพื่อผู้อื่นให้มากขึ้น
2. ข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ ความสามารถ และพระพรต่าง ๆ เพื่อพระเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะเป็นคนใจกว้าง คิดถึงผู้ที่เดือดร้อนกว่า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส



อย่ากังวลเมื่อคุณไม่ได้รับการจดจำ  
แต่จงพยายามเป็นคนที่ต้องค่าแก่การจดจำ

- จักรกฤษณ์ สันตวัฒน์ -





ที่มา... ฟาร์เวิร์ทเมด

ทำไมบางคนถึงทุกข์ร้อน วิตกกังวล กระทบกระชวย ไม่สบายใจ ไม่ปลอดภัยไม่สบายใจ ...คำตอบง่ายมาก เพราะเขาแบกความคิดและความรู้สึกหลายอย่างเอาไว้ ไม่ปลดปล่อย ไม่ปรับเปลี่ยน จนกระทั่งมันกลายเป็นขยะหรือคราบสกปรกเกาะติดหัวใจ เวลาเมื่อไรมากระทบหรือสัมผัสกับความรู้สึก ก็จะมีคราบเปื้อนเหล่านี้เข้าไปเจือปน ความสดใสที่ควรจะมีจึงมีได้ไม่เต็มที่

ทำไมเราจึงปล่อยให้ใจเป็น "ถังขยะ" ละ คำตอบก็คือ เราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่า เราแอบทิ้งขยะลงไปในใจของเราเอง หรือมีใครทิ้งขยะลงในหัวใจของเราบ้าง ถ้าเราไม่หมั่นสำรวจ บางทีเราอาจมีขยะรกเรื้อหัวใจอยู่มากมายเลยก็ได้ ..*อะไรบางอย่างที่เห็นขยะหัวใจ..*

1. **ความไม่พอใจ** มีหลายเรื่องเล่นๆในชีวิตที่เราไม่พึงพอใจ ถ้าจะแบ่งให้กว้างที่สุดเพื่อให้เห็นภาพ สิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจมีอยู่ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ไม่พอใจคนอื่นกับไม่พอใจตัวเอง ไม่พอใจคนอื่นเกิดได้มากกว่าความไม่พอใจในตัวเอง เพราะธรรมชาติของคนย่อมรักตัวเองมากกว่าคนอื่น ย่อมโทษคนอื่นก่อนโทษตัวเอง ย่อมเห็นความผิดของคนอื่นได้ก่อนและได้ชัดกว่าความผิดของตนเอง

ขณะเดียวกันเราต่างก็รู้ว่าโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ มีเกิน มีขาด จนกว่าจะค่อย ๆ ปรับปรุงพัฒนาให้มีความพอดีได้ จึงจะเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ฉะนั้นเราควรมองด้านดีของกันและกันให้มากกว่าด้านที่บกพร่อง ถ้าเราเริ่มจากมองด้านดีของกันและกันแล้ว ความพึงพอใจและความนับถือในกันและกันก็จะเกิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างสรรค์กว่าการจับผิดกัน แล้วนำไปสู่ความไม่พอใจ

2. **ความผิดหวัง** 2 สิ่งที่ไม่ควรตั้งความหวังไว้สูงนักคือ หวังว่าเรื่องบางเรื่อง เหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรือคนบางคนในอดีตจะย้อนกลับมา กับหวังว่าอนาคตจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังเสียทุกประการ อดีตเป็นสิ่งที่ยากจะเรียกหาให้ย้อนกลับคืนมาเหมือนเดิม ดีที่สุดคืออดีตเป็นบทเรียน ให้สติ ให้เราเรียนรู้ทั้งโอกาสและความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้วันนี้และวันข้างหน้าดีกว่าอดีตที่เคยเป็น

ส่วนอนาคตย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความหวังของเราได้เสียทั้งหมด แต่พอจะคาดการณ์ได้ว่าน่าจะเป็นอย่างไร กระนั้นก็ตาม หากไม่เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ ก็อย่าได้ทุกข์ร้อนเสียใจ และปล่อยความคาดหวังบนความไม่แน่นอนแบบนี้ให้เป็นขยะรกอารมณ์

3. **ความอิจฉาริษยา** ขยะอย่างหนึ่งที่รบกวนใจคนที่สุดก็คือ ความอิจฉาริษยาคนอื่น โดยไม่ทันเฉลียวว่า ทุกครั้งที่เราอิจฉาริษยาใครก็ตาม ความนับถือตัวเองของเราก็เสื่อมถอยลงไปด้วย เพราะการจะรู้สึกอิจฉาหรือริษยาใครนั้น ย่อมมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกว่าเขาดีหรือได้ดีกว่าเรา เราจึงอิจฉาเขาเป็นพลวัน จงหยุดอิจฉา แล้วมองให้เห็นว่าการที่คนอื่นได้ดีหรือมีดีที่เรานั้น เป็นสิ่งที่น่ายินดี ควรยินดีกับเขา และปรับเปลี่ยนมุมมองตัวเองให้ทวีความดีดั่งที่เขาจะมีจนเราอิจฉา

4. **ความยึดมั่นถือมั่น** ขยะที่เพิ่มพูนความรกรกเรื้อรังหัวใจได้เป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งคือ ความยึดมั่นถือมั่น คิดว่านั่นก็คนของฉัน นี่ก็บ้านของฉัน รถของฉัน คนรักของฉัน ตำแหน่งของฉัน ฯลฯ จนไม่สามารถปล่อยวาง 'สิ่งนอกตัว' เหล่านั้นลงได้ ส่วนใหญ่พบว่า จิตจะปรุงแต่งไปเองว่าสิ่งนั้นรัก สิ่งนั้นฉันเป็นเจ้าของ ใครก็เอาไปจากฉันไม่ได้ พอไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ก็ผูกพันห่วงหวนเหี่ยว ยังคงเสียตาย เสียใจ และปรุงแต่งจิตเพิ่มเข้าไปว่า ฉันนี่แสนทุกข์ระทม

ลองยอมรับความจริงดูบ้างไหมว่า อะไร ๆ ในโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราอย่างถาวรทั้งสิ้น แม้กระทั่งร่างกายของเรา แรกก็เป็นแค่น้ำของยิมมา ใช้ได้ชาติหนึ่งชาติเดียว เดี่ยวก็เสื่อม ก็แก่ ก็ป่วย ก็ตาย ต้องคืนร่างกายสังขารนี้สู่สภาพดิน น้ำ ลม ไฟ เหน่าเปื่อยยุพังไป สิ้นความสวยความหล่อ ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญทั้งปวง

5. **ความกลัว** ใจหลายคนรุ่งรังไปด้วยความกลัว กลัวเขาจะไม่รัก กลัวเงินจะหมด กลัวฝนจะตก กลัวนายจ้างจะเลิกจ้าง กลัวเพื่อนร่วมงานจะได้ดีกว่า กลัวไม่ก้าวหน้า ไม่ได้โบนัส ฯลฯ กลัวไปทำไม? เรื่องบางเรื่องเราตัดสินใจไม่ได้ อยู่นอกเหนือจากการควบคุมซึ่งกลัวไปก็เท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นสักนิด บางเรื่องแทบไม่มีวันมาถึงในชีวิตก็กลัวล่วงหน้า กลัวจนประสาทเสีย

จงพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกคนและทุกสิ่งในชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งต้องเริ่มจากการทำแต่สิ่งที่ดี โปร่งใส ไม่เป็นผลลิตตัวที่ต้องปิดบังซ่อนเร้น และจงจัดความกลัวออกไปจากใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตของเราให้สมศักดิ์ศรี เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อทำให้ชีวิตนี้ดีกว่าเดิม

6. **ความอยาก** จง "อยาก" ให้พอดีกับกำลังกาย กำลังทุน และกำลังสติปัญญาของตนเอง อย่าอยากจนเกินกำลัง เพราะจะทำให้สิ้นกำลังได้ง่าย แล้วกลายเป็นคนพ่ายแพ้ อ่อนแอ หมดสิ้นความทะเยอทะยานอยากในชีวิต

ความทะเยอทะยานอยากเหมือนรถ แต่ใจเราคือคนขับ รถแล่นด้วยความเร็วกำลังดี เราก็ได้ประโยชน์ จอดอยู่เฉย ๆ ก็นิ่งอยู่กับที่ แต่หากแล่นฉิวจนเกินควบคุม ก็อันตรายกับชีวิต ฉะนั้นใจต้องเป็นนายของความทะเยอทะยานอยาก ขับเคลื่อนความทะเยอทะยานอยากโดยควบคุมได้

**ทำอย่างไรให้ใจสะอาด เริ่มจากปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ลง อย่ายึดติดยึดถือให้มากนัก แล้วอยู่กับปัจจุบัน อะไรที่อยู่กับเรา เป็นของเรา ย่อมอยู่กับปัจจุบันของเราด้วย นั่นคือสิ่งจริงแท้แน่นอน** การปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ลง เท่ากับการทะเลาะทิ้ง การอยู่กับปัจจุบันเท่ากับการปิดฝาถังขยะ ไม่เปิดรับขยะใหม่ ๆ ให้ใจต้องสกปรกกรงรังอีก เพื่อมีเวลาทำความสะอาดหัวใจ ให้ผ่องใส เบิกบานใจ ...แท้จริงผ่องใสด้วยตัวของมันเอง แต่คนที่เป็นเจ้าของหัวใจต่างหากที่ชักนำสิ่งต่าง ๆ มาปะพอก จนใจนั้นหมดสภาพ **ฟื้นฟูหัวใจให้กลับไปผ่องใสดังเดิมกันเถิด บัดฝนและคราบน้ำมาทั้งหลาย แล้วเปิดทางให้หัวใจได้หายใจ เต็มและรู้สึกด้วยตัวของมันเอง อย่าไปบงการหัวใจมาก เพราะแทนที่จะเป็นหัวใจ มันจะกลายเป็นถังขยะแทน>>**

**ครบรอบแต่งงาน 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 และ 55 ปี**

เนื่องจากทางวัดกำลังเตรียมพิธีหรือพื้นพันธสัญญารัก  
สำหรับคู่สมรสที่ครบ 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 และ 55 ปี แห่งชีวิตสมรส

ใน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 เวลา 09.00 น.

โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

จึงขอเชิญคู่สมรสที่ได้เข้าสู่พิธีสมรสอย่างถูกต้อง

ในปี ค.ศ. 1990 , 1985 , 1980 , 1975 , 1970 , 1965 และ 1960

เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน





## ประกาศ

## สรุปข่าว



### ฉลองวัดน้อยนักบุญอันนา กาญจนบุรี

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดน้อยนักบุญอันนา กาญจนบุรี ใน วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2015



### วัดชุมชนวัด

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสต์ เจริญชีวิตพระเจ้า” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



### อบรมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่งทุกท่านและพี่น้องสัตบุรุษที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เข้าเฝ้าเกี่ยวกับ “วิถีชุมชนวัด” ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ อาคารเปาโล วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรกรรม์ เป็นวิทยากร



### วันส้อมวลชนสากล (เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา)

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2015 ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อส่งเสริมส้อมวลชนคาทอลิก



### วันศุกร์คืนเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2015 (วันศุกร์คืนเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเข้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย



### ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง

คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง มีความยินดีขอเชิญเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง อารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง ใน วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปิญาญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

### คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส..

ฉลอง 60 ปี การปฏิญาณตนของ..

ภคินี โนเอมี อัลบาร์เรลโล

และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของ..

ภคินี คามิลลา อาร์รี่ ซีร์มาคมงคล

ภคินี เอลิซาเบ็ธ สมพร ไพรีเกษม

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2015

เวลา 10.00 น.

ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



# ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กรกฎาคม - สิงหาคม 2015 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 26 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มารีอา จันทรา สุลลัยยม สุขสำราญสำหรับลัทธิบรูณะ อุทิศแด่ วิญญาณพระสงฆ์ นักบวชผู้ล่วงลับ	พี่ - น้อง วัด คุณจิรวรรณ กล้าศิริ
จันทร์ที่ 27 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (เผ่าคีล นาซาเร็ธ รับผิดชอบ) สุขสำราญสำหรับครอบครัว คุณลำพูน - คุณสุนันท์ คิมแหน และลูก ๆ อุทิศแด่ โทมัส สิงโต เทียนชัย	ครอบครัวคิมแหน คุณเชษฐสุดา ชนิภามณีทรัพย์
อังคารที่ 28 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มารีอา วราภรณ์ จีรวรร (วิชัยเรื่องธรรม) อุทิศแด่ คาทารีนา นวลศรี คำณะ	คุณแม่ ลูก - หลาน
พุธที่ 29 19.00 น.	ระลึกถึง น.มาร์ธา อุทิศแด่ มารีอา นารี แซ่ฮุ้น อุทิศแด่ มารีอา แจ่มฟ้า ไร่องานอุยอนันต์	คุณเอี้ยวเกียง แซ่บู๊ คุณจันทิมา ไกรวิทย์อนุสรณ์
พฤหัสบดีที่ 30 19.00 น.	น.เปโตร คริสโตโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์ อุทิศแด่ โทมัส มุ่ยเส็ง - มารีอา ดรณี แซ่กู อุทิศแด่ โยเซฟ สุรศักดิ์ ว่องวิทย์ และวิญญาณในไฟชำระ	ครอบครัวชีวบัณฑิตย์ คุณโรจนะ เทียนทอง
ศุกร์ที่ 31 19.00 น.	ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์ อุทิศแด่ โยเซฟ บุญดือ ราชโฆมาต อุทิศแด่ เลาเรนเต จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักษณส จามรี ระดมกิจ	คุณสละ ราชโฆมาต คุณนที ระดมกิจ
เสาร์ที่ 1 19.00 น.	ระลึกถึง น.อัลฟอนโซ มารีย เด ลิกวอรี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร อุทิศแด่ คุณพ่ออันเดร สนิท ลูธิตานนท์ อุทิศแด่ ซิสเตอร์คริสตินา พรทิพา ลูธิตานนท์	คุณพงศ์เทพ สกุนะสิงห์ คุณพงศ์เทพ สกุนะสิงห์